

**CHÚA NHẬT TUẦN III MÙA VỌNG NĂM B**  
**“... anh em hãy vui mừng luôn...”**



⇒ **Thánh Thần Chúa ngự trên tôi: vì Chúa đã xúc dầu cho tôi; Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương, báo tin ân xá cho những kẻ bị lưu đày, phóng thích cho những tù nhân, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa.**

Tôi hớn hở vui mừng trong Chúa, và lòng tôi hoan hỉ trong Chúa tôi, vì Người đã mặc cho tôi áo phần rỗi, và choàng áo công chính cho tôi, như tân lang đầu đội triều thiên, như tân nương trang sức bằng ngọc bảo. Như đất đâm chồi, như vườn nẩy lộc, Chúa cũng làm phát sinh công chính và lời ca tụng trước mặt muôn dân. (Is 61:1-2a. 10-11)

⇒ ***Anh em thân mến, anh em hãy vui mừng luôn. Hãy cầu nguyện không ngừng. Trong mọi việc, hãy cảm tạ Chúa.*** Vì đó là thánh ý Thiên Chúa về tất cả anh em trong Chúa Giêsu Kitô. Đừng dập tắt Thánh Thần; đừng khinh khi các lời tiên tri, nhưng hãy nghiệm xét mọi sự, điều gì tốt hãy giữ lại. Hãy tránh xa sự dữ dưới mọi hình thức. Xin chính Thiên Chúa bình an thánh hoá anh em toàn diện, để thần trí, linh hồn và thể xác anh em được gìn giữ toàn vẹn trong ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ngự đến.

Đấng đã kêu gọi anh em, chính Người là Đấng Trung Tín. Chính Người sẽ thực hiện. (1Tx 5:16-24)

⇒ Có người đã được Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự sáng, hầu mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là sự sáng, nhưng ông chỉ làm chứng về sự sáng. Và đây là chứng của Gioan, khi những người Do-thái từ Giêrusalem sai các vị tư tế và các thầy Lêvi đến hỏi ông: “Ông là ai?” Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng: “Tôi không phải là Đấng Kitô”. Họ liền hỏi: “Thế là gì? Ông có phải là Elia chăng?” Gioan trả lời: “Tôi không phải là Elia”.



– “Hay ông là một đấng tiên tri?” Gioan đáp: “Không phải”. Họ liền bảo: “Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai?” Gioan đáp: “Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đã loan báo”.

Và có những người thuộc nhóm biệt phái cũng được sai đến. Họ hỏi Gioan rằng: “Nếu ông không phải là Đức Kitô, cũng không phải là Elia hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa?” Gioan trả lời: “Tôi làm phép rửa trong nước; nhưng giữa các người, có Đấng mà các người không biết. Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Đấng ấy đã có trước tôi và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người”. Việc này xảy ra tại Bêtania, bên kia sông Giođan, nơi Gioan làm phép rửa. (Ga 1:6-8. 19-28)

\*\*\*

+> “... Thánh Thần Chúa ngự trên tôi: vì Chúa đã xức dầu cho tôi; Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương, báo tin ân xá cho những kẻ bị lưu đày, phóng thích cho những tù nhân, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa...”



*“... Anh em thân mến, anh em hãy vui mừng luôn. Hãy cầu nguyện không ngừng. Trong mọi việc, hãy cảm tạ Chúa...”*



*“Thánh Thần Chúa ngự trên tôi; vì Chúa đã xức dầu cho tôi; Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương, báo tin ân xá cho những kẻ bị lưu đày, phóng thích cho những tù nhân, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa.*

*Tôi hớn hở vui mừng trong Chúa, và lòng tôi hoan hỉ trong Chúa tôi, vì Người đã mặc cho tôi áo phần rỗi, và choàng áo công chính cho tôi, như tân lang đầu đội triều thiên, như tân nương trang sức bằng ngọc bảo. Như đất đâm chồi, như vườn nảy lộc, Chúa cũng làm phát sinh công chính và lời ca tụng trước mặt muôn dân.”*  
(Is 61, 1-2a. 10-11)

→ Trong suốt lịch sử của xã hội loài người nói chung, và lịch sử các tôn giáo nói riêng, chúng ta thường chứng kiến và xác nhận “Chánh thắng Tà”. Nói một cách nôm na, trong bất kỳ cuộc đấu/chiến tranh nào, bên phe “CHÍNH NGHĨA/CHÍNH TRỰC” chắc chắn sẽ thắng bên phe “GIAN TÀ/XẢO QUYỆT” – dù tạm thời không đúng như vậy trong một khoảng thời gian nào đó. Một vụ điển hình trong lịch sử cận đại thế kỷ 20-21:

= Cái nôi của chủ nghĩa cộng sản từ năm 1917, bành trướng và chiếm đoạt nhiều, rất nhiều lãnh thổ từ Âu sang Á, từ Đông sang Tây, từ Nam chí Bắc, để thành lập cái gọi là thiên đàng cộng sản. “Thành đồng vách sắt” rồi cũng tan biến sau 75 năm tung hoành. Chỉ còn vài ba chế độ cố bám víu vào mộng tưởng chỉ vì hám danh tư lợi – xem thường mạng sống người đồng loại, đàn áp cướp bóc tài sản “một cách hợp pháp hợp luật... rùng”, v.v... , xem ra cũng sắp đến hồi tan biến theo mây khói! WAIT AND SEE!

= Đức Maria hiện ra tại Fatima cho ba (3) em trẻ và hứa “Trái Tim Mẹ Sẽ Thắng” quả không sai.



Đó là ý nghĩa của câu cuối trong bài đọc nêu trên: “Nhu đất đậm chồi, như vườn này lộc, Chúa cũng làm phát sinh công chính (CHÍNH TRỰC) và lời ca tụng trước mặt muôn dân.”

Chúng ta nhớ lại xác quyết của Đức Giêsu – là Đường, là SỰ THẬT (Chính Trực), là Sự Sống – trước khi chịu tử nạn: “Anh Em hãy can trường lên, Thầy đã THẮNG thế gian” (Gioan 16:33)

Mời Anh Chị Em, chúng ta thường xuyên đọc kinh Chúa Thánh Thần:

- Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến

- Cho dân Người đầy dẫy Thánh Ân và nhiệt long lửa yêu mến Chúa. - Xin Chúa ban Thánh Thần xuống và muôn loài sẽ được sang tác, - Và Chúa sẽ cải tạo mặt hoàn cầu.

Lạy Chúa, Chúa đã dùng ánh sáng Thánh Thần giáo huấn tâm hồn tín hữu, Xin Thánh Thần Chúa cho chúng con yêu thích SỰ CHÍNH TRỰC, Và luôn luôn được vui mừng an ủi bởi Người.

Nhờ Chúa Ki-tô Chúa chúng con. AMEN

